

ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับอัลมะฮฺดีระหว่าง
อะฮฺลิสซุนนะฮฺกับชีอะฮฺ

หลังจากที่ได้ศึกษาถึงหลักการของอะฮฺลิสซุนนะฮฺและชีอะฮฺเกี่ยวกับอัลมะฮฺดี จะเห็นได้ว่าพื้นฐานและที่มาของหลักการจากทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลักการของอะฮฺลิสซุนนะฮฺนั้นมาจากหลักฐานอัลกุรอาน สำหรับหลักการของชีอะฮฺนั้นไม่ได้มาจากอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ อีกทั้งชีอะฮฺได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตัดทอนอัลกุรอาน ดังที่ท่านมุฮัมมัด มัสนูร นูอุมานียฺได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ "The Iranian Revolution, Imam Khomaieni and Shi'ism" ซึ่งแปลฉบับภาษาไทยโดย Mr. I. Qureshi ว่า

"อัลลามะฮฺนุรียฺ ฎ็อบเราะฮฺยัได้ได้ตอบการโต้แย้งทั้งหลายซึ่งลงท้ายด้วยการพิสูจน์ว่า ในอัลกุรอานมีการแก้ไขข้อความจริง ในข้อที่สี่ ท่านได้อ้างถึงรายงานหนึ่งซึ่งยืนยันว่า มีการแก้ไขในอัลกุรอานจริงอย่างที่ได้มีการแก้ไขข้อความในคัมภีร์เตารอตและอินญีล (เรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเดิมและคัมภีร์ไบเบิลใหม่) ท่านชี้แจงว่าพวกหน้าไหว้หลังหลอกที่คุมอำนาจอยู่ในเวลานั้น (ได้แก่ท่านอับบักร์ ท่านอุมร์ และท่านอูษมาน) ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความในอัลกุรอานอย่างที่พวกบนูอิสรอฮัลได้กระทำต่อคัมภีร์เตารอตและอินญีลและนี่คือข้อพิสูจน์อันถาวรยืนยันหลักฐานนี้" (พิศลุด คิฎอบ หน้า 70 อ้างในนุฮัมมัด มัสนูร นูอุมานียฺแปลโดยอิบรอฮีม กุเรชี, 1988 : 169)

เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นข้อต่างอีกประการหนึ่งระหว่างจุดยืนของอะฮฺลิสซุนนะฮฺกับชีอะฮฺ นั่นคือที่มาของความเชื่อของทั้งสองฝ่าย ในขณะที่อะฮฺลิสซุนนะฮฺยึดมั่นในหลักการของอัลกุรอานหากแต่ชีอะฮฺมิได้ยึดมั่นตามหลักการดังกล่าว นี่คือจุดต่างและความแปลกแยกระหว่างอะฮฺลิสซุนนะฮฺและชีอะฮฺเกี่ยวกับอัลมะฮฺดี

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับหะดีษนั้นอะฮฺลิสซุนนะฮฺยึดมั่นหะดีษเป็นหลักการเชื่อมั่น ซึ่งสิ่งนี้พระองค์อัลลอฮ์ได้สั่งไว้ว่า

" وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "

ความว่า " สิ่งใดที่เป็นคำสั่งใช้จากรอซูล จงนำมาปฏิบัติและสิ่งใดที่เป็นคำสั่งห้ามจากรอซูล จงละทิ้งมันเสีย" (อัลฮัจร : 7)

มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ ตะอาลาที่ว่าจะต้องยึดมั่นตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัด คือลัทธิลัทธิอะลัษวะฮ์ลัทธิ แต่ชีอะฮ์ได้ละเลยบัญญัติของพระองค์ ดูได้จากคำกล่าวของดร.นาซีร บิน อับดุลลอฮ์ บิน อะลี อัลฆิฟารี ในหนังสือของท่านที่ชื่อ " มัสละละตุตตักรีย บัยนะ อะฮ์ลิซซุนนะฮ์วะชีอะฮ์ " เล่มที่ 1 หน้า 236 ว่า

"อัลกุมมีย์ได้รายงานหะดีษจากอัศศอดิก อะลัษฮิสลามว่า "ขณะที่รอซูลุลลอฮ์ คือลัทธิลัทธิอะลัษวะฮ์ลัทธิเดินทางมาถึงยังบ่อน้ำ "เมาะดีร คุม" พร้อมด้วยมุนาฟิกเจ็ดคนได้แก่ อะบูบักร์ อุมร์ อับดุลเราะหมาน บิน เอาฟี สะอัด บิน อะบี วักกอส อะบี อุบัยดะฮ์ ซาลิม เมอลา อะบี ฮุซัยฟะฮ์ และมุฮัมมัดเราะฮ์ บิน ฮุรัยบะฮ์ ในตอนนั้น อุมร์ได้กล่าวขึ้นว่า : พวกท่านไม่เห็นหรือว่าดวงตาของเขาล้ำคนเมา (หมายถึงท่านนบี) ท่านนบีได้ลุกขึ้นพูดว่า

" من كنت مولاه فعلى مولاه "

"โอ้ มนุษย์ชาติทั้งหลาย ใครที่ถือฉันเป็นผู้ปกป้องเขา อะลีจะเป็นผู้ปกป้องเขา" ⁴⁶
(นาซีร บิน อับดุลลอฮ์, ฮ.ศ. 1416 : 236)

จากการที่ได้ทราบถึงหะดีษที่ชีอะฮ์อ้างถึง "เมาะดีรคุม" นั้น เป็นบทพิสูจน์ว่าชีอะฮ์ได้ปลอมแปลงหะดีษขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงความเคารพของหะดีษแต่อย่างใด ฉะนั้นการรับเอาข่าวสารจากกลุ่มชีอะฮ์นั้นต้องระมัดระวังเป็นที่สุดเพื่อจะได้ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ปลอมหะดีษ ซึ่งจะถูกลงโทษในที่สุด

⁴⁶ หะดีษรายโดยอัตติรมิซีย กิตาบมะนากิบ บาบ อะลี อิบน์ อับดุลลอฮ์ 3646 และอัตติรมิซียกล่าวว่ หะดีษหะสัน เคาะหีน

ข้อเหมือนของความเชื่อของอะฮฺลิลชุนนะฮฺและชีอะฮฺเกี่ยวกับอัลมะฮฺดี

ความจริงอะฮฺลิลชุนนะฮฺกับชีอะฮฺมีหลักการที่แตกต่างกัน แต่หากพูดถึงเรื่องราวของอัลมะฮฺดีแล้ว คงยังมีข้อเหมือนที่ต้องศึกษาซึ่งอาจนำประโยชน์มายังผู้อ่านเกี่ยวกับการเปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้

1. ชื่อของอัลมะฮฺดี

กลุ่มอะฮฺลิลชุนนะฮฺเชื่อว่าอัลมะฮฺดีนั้นมีชื่อว่ามุฮัมมัด ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันที่กลุ่มชีอะฮฺมีความเชื่อถือเช่นกัน ดูได้จากการที่อิมามคนที่ 12 ของชีอะฮฺนั้นมีชื่อว่า มุฮัมมัด ดังนั้นไม่เป็นมีสงสัยเลยว่าเกี่ยวกับชื่อของอัลมะฮฺดีมีความเหมือนกันโดยสิ้นเชิงระหว่างกลุ่มอะฮฺลิลชุนนะฮฺและชีอะฮฺ จากข้อมูลข้างต้นทำให้ผู้ที่ไม่มีใครรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักความเชื่อของชีอะฮฺอาจจะเหมารวมว่าหลักความเชื่อของทั้งอะฮฺลิลชุนนะฮฺและชีอะฮฺนั้นเหมือนกัน ซึ่งในเรื่องนี้ต้องดูรายละเอียดในเรื่องอื่นๆ อีกมาก จึงจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างหลักความเชื่อของทั้งสองกลุ่มดังกล่าว

2. ช่วงเวลาที่อัลมะฮฺดีออกมาปรากฏตัว

กลุ่มอะฮฺลิลชุนนะฮฺเชื่อว่าอัลมะฮฺดีนั้นจะออกมาปรากฏตัวก่อนวันกิยามัต ส่วนกลุ่มชีอะฮฺก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันกับกลุ่มอะฮฺลิลชุนนะฮฺดังกล่าว

3. อัลมะฮฺดีปรากฏตัวขึ้นเพื่อปราบเหล่าร้าย

กลุ่มอะฮฺลิลชุนนะฮฺเชื่อว่าอัลมะฮฺดีนั้นจะปรากฏตัวขึ้นก่อนวันกิยามัตเพื่อผดุงคุณธรรมและปราบเหล่าร้ายให้สิ้นซากไปจากโลกใบนี้ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวตรงกันกับความเชื่อของกลุ่มชีอะฮฺ

4.2 ข้อแตกต่างของความเชื่อของอะฮฺลิลชุนนะฮฺกับชีอะฮฺเกี่ยวกับอัลมะฮฺดี

ในประเด็นนี้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตามตารางดังนี้

ความเชื่อของอะฮ์ลุลซุนนะฮ์	ความเชื่อของชีอะฮ์
1. ชื่อของบิดาของอัลมะฮ์ดี คือ - อับดุลลอฮ์ อิบนิ อับดุลมุฏฏอลิบ	- อัลหะซัน อัลอัศกะรีย
2. สายตระกูลของอัลมะฮ์ดี -มาจากตระกูลของอัลหะซัน อิบนิ อะลี อิบนิ อะบี ฏอลิบ	- มาจากตระกูลของอัลหุสَيْن อิบนิ อะลี อิบนิ อะบี ฏอลิบ
3. ความมีอยู่จริงของอัลมะฮ์ดี - อัลมะฮ์ดีนั้นมีจริงตรงตามหลักฐานที่ปรากฏในหะดีษ	- อัลมะฮ์ดีนั้นมีจริงตามความเชื่อของชีอะฮ์ แต่ขัดกับหลักฐานจริงทางประวัติศาสตร์
4. การปรากฏตัวของอัลมะฮ์ดี - ขณะนี้อัลมะฮ์ดียังไม่เกิดท่านจะเกิดก่อนวันกิยามะฮ์โดยอ้างหลักฐานจากหะดีษที่เศาะฮี้ฮ์	- อัลมะฮ์ดีได้เคยปรากฏตัว แต่ได้เร้นกายอยู่ในอุโมงค์สิรดาบ และขณะนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ไปจนถึงก่อนวันกิยามัต เหมือนนออย่างเช่น อุซัยรฺ นบีอีซา นบีอิบรอฮีม นบีสุไลมาน อัศหานูลกะฮ์ฟี นบีคิฏรฺ อิบลิส ซึ่งเป็นความลึกลับที่พระองค์อัลลอฮ์ ตะอาลา สามารถกระทำได้โดยไม่มีสิ่งใดมาคัดค้านได้
5. บทบาทของอัลมะฮ์ดี - อัลมะฮ์ดีจะเป็นผู้ปราบปรามความชั่วร้าย การกดขี่ ช่มเหง และความอยุติธรรมให้หมดไปจากโลกนี้	- อัลมะฮ์ดีจะมาชำระโทษอะบู บักรฺ อุมัรฺ และพรรคพวกที่ได้ทำการปล้นบัลลังก์ทางการเมืองของกลุ่มอิมามทั้ง 12 คน
6. สิ่งที่มาพร้อมกับอัลมะฮ์ดี - อัลมะฮ์ดีจะมาปรากฏตัวก่อนอาคิเราะฮ์ และพร้อมกันนั้นนบีอีซาก็จะลงมาปรากฏตัวด้วยเช่นกัน	- อัลมะฮ์ดีจะออกมาปรากฏตัวพร้อมกับได้นำเอามุศฮัฟ ฟาฏิมะฮ์มาด้วยเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชาติทั่วโลกได้รู้กันทั่วหน้า

ความเชื่อของอะสุริชขุนนะยู	ความเชื่อของชีอะฮ์
<p>7.กฎหมายที่อัลมะฮฺดีใช้</p> <p>- อัลมะฮฺดีจะออกมาผดุงคุณธรรมและทำให้อิสลามสูงส่งโดยการใช้กฎหมายอิสลามซึ่งเป็นกฎหมายเดียวกันกับที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศใช้อยู่ในขณะนี้</p>	<p>- กฎหมายที่อัลมะฮฺดีใช้นั้นเป็นกฎหมายที่ใช้ในสมัยท่านนบีดาอูด อะลัยฮิสสลาม</p>
<p>8.สมญานามของอัลมะฮฺดี</p> <p>- อัลมะฮฺดีมีสมญานามว่า อัลมุนตะชีอรุ (ผู้ที่ถูกรอคอย)</p>	<p>- อัลมะฮฺดีมีสมญานามว่า อัลกออิม (ผู้ปรากฏตัว)</p>
<p>9.ความเป็นผู้ไร้บาป (อัลมะฮฺดุม)</p> <p>- อัลมะฮฺดีเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง</p>	<p>- อัลมะฮฺดีนั้นเป็นผู้ไร้บาป (อัลมะฮฺดุม) และปราศจากความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น</p>
<p>10. ตำแหน่งของอัลมะฮฺดี</p> <p>- อัลมะฮฺดีนั้นเป็นผู้นำมุสลิมทั้งโลก</p>	<p>- อัลมะฮฺดีมีตำแหน่งสูงกว่าบรรดามลาอิกะฮ์สูงกว่าบรรดานบีทั้งหลาย</p>
<p>11. การหยั่งรู้เรื่องราวในอดีตและอนาคต</p> <p>- อัลมะฮฺดีนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่งไม่สามารถหยั่งรู้ชะตาในอนาคตได้</p>	<p>- อัลมะฮฺดีมีคุณลักษณะที่เป็นอูลูฮียะฮ์(คือความเป็นพระเจ้า) อีกด้วยคือท่านสามารถหยั่งรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นไปจากความหยั่งรู้ของท่านได้</p>

2. สายตระกูลของอัลมะฮฺดี

อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าสายตระกูลของอัลมะฮฺดีนั้นมาจากตระกูลของอัลหะสัน อิบนิ อะลี อิบนิ อะบี ฏอลิบ ส่วนที่อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าสายตระกูลของอัลมะฮฺดีนั้นมาจากอัลหุสَيْن อิบนิ อะลี อิบนิ อะบี ฏอลิบ

3. ความมีอยู่จริงของอัลมะฮฺดี

อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าอัลมะฮฺดีจะเกิดมาก่อนยุคกียามัตจริงเพราะมีหลักฐานยืนยันจากหะดีษที่เศาะฮี้ฮฺ ส่วนที่อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าอัลมะฮฺดีนั้นไม่มีอยู่จริงแต่ทว่าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าอิมามคนที่ 12 ที่ชื่อมุฮัมมัดของชีอะฮฺอิมานอะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์จริง ๆ แล้วไม่มีอยู่จริงเนื่องจากอิมามคนที่ 11 ที่ชื่อหะสัน อัลอัศกะรียุนั้นเป็นหมัน ซึ่งเสียชีวิตในลักษณะไม่มีทายาทสืบตระกูลแต่อย่างใด (อัลเศาะฎีฮฺ อัลบะฆดาดีฮฺ , ค.ศ.1994 : 44)

4. เวลาที่อัลมะฮฺดีปรากฏตัว

อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าขณะนี้อัลมะฮฺดียังไม่เกิดและก่อนวันกียามัตท่านจะเกิดมาเพื่อปราบปรามความชั่วร้ายให้หมดไปจากแผ่นดินนี้ ส่วนที่อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าขณะนี้ อัลมะฮฺดีได้เกิดขึ้นแล้วและกำลังเร่งกายอยู่ในอุโมงค์เพื่อรอคอยโอกาสที่จะออกมาปราบปรามความชั่วร้ายให้หมดไปจากผืนแผ่นดินนี้ (อิบนิ หุซุม , ค.ศ.1989 : 4/181)

5. บทบาทของอัลมะฮฺดี

อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าอัลมะฮฺดีจะเป็นผู้ปราบปรามความชั่วร้าย การกดขี่ข่มเหง และความอยุติธรรมให้หมดไปจากโลกนี้ ส่วนที่อะฮฺลุลบัยตุนนะฮฺลีย์เชื่อว่าอัลมะฮฺดีจะมาชำระโทษอะบู บักรุ อุมัรฺ และพรรคพวกที่ได้ทำการปล้นปล้นล้างกิจการเมืองของกลุ่มอิมามทั้ง 12 คนและจะชำระโทษประหารอะบู บักรุ และพรรคพวกของท่านให้ตายอย่างทรมาณก่อนวันกียามัตจะอุบัติขึ้น ซึ่งนับว่าบทบาทของอัลมะฮฺดีตามทัศนะของกลุ่มชีอะฮฺนี้เป็นสิ่งที่ห่างไกลจากความสัจจริงโดยสิ้นเชิง (อ่างในอุบดุลอะลิม อัลบะฆดาดีฮฺ , ค.ศ.1999 : 77)

14. ระยะเวลาที่อัลมะฮฺดีปกครองโลก

อะฮฺลุลซุนนะฮฺฮะอุมมีฮฺมีความเชื่อว่าตามตัวบทหะดีษเศาะฮี้หฺที่ว่าอัลมะฮฺดีนั้นจะปกครองโลกนานประมาณ 7 – 9 ปี ส่วนชีอะฮฺนั้นมีความเชื่อว่าอัลมะฮฺดีจะปกครองโลกนี้นานประมาณ 7 ปี แต่เป็น 7 ปีตามทัศนะของชีอะฮฺโดยเฉพาะ กล่าวคือ 7 ปีตามทัศนะของชีอะฮฺนั้นจะเท่ากับ 70 ปีบนโลกมนุษย์นี้ เหตุที่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงทำให้เวลายาวนานกว่าเวลาธรรมดาถึง 10 เท่า ฉะนั้นชีอะฮฺถือว่าอัลมะฮฺดีจะปกครองโลกนี้นาน 70 ปี (อ้างในอุบดุลอะลิม อับดุลอะซีม อัลบัสตะวีเย , ค.ศ. 1999 : 78)

จากการอธิบายเกี่ยวกับข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างความเชื่อของกลุ่ม อะฮฺลุลซุนนะฮฺฮะอุมมีฮฺและชีอะฮฺเกี่ยวกับอัลมะฮฺดี คงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของอัลมะฮฺดีในวันก่อนวันอวสานของโลก ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายของวันอวสาน ของโลก ตามหลักความเชื่อของอิสลามแล้วนั้น ปัจจุบันนี้ได้ปรากฏมีเครื่องหมายขึ้นมากมาย หากเป็นดังนี้มนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงภัยของวันกิยามัต และปฏิบัติตนให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลอิสลาม แล้วจะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้า